



Ngày 13 tháng 4 năm 2023

Phát Hành Ngay

Liên hệ:

Katy Fleury, SLCo Mayor's Office
817-456-5315/communications@slco.org

Thị Trưởng Quận Salt Lake Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Vì Ngập Lụt do Tuyết Tan

Quận Salt Lake — Tối muộn hôm qua, Thị Trưởng Wilson của Quận Salt Lake đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với lũ lụt do mực nước dâng cao khi tuyết tan tại địa phương. Quận Salt Lake đã trải qua một đợt tuyết dày kỷ lục chưa từng thấy, tạo ra một lượng nước vô cùng lớn chảy vào sông suối khi tuyết tan. Vào thứ Ba, nước từ Lạch Emigration Creek đã tràn bờ ở nhiều địa điểm thuộc Thành Phố Salt Lake và Thị Trấn Emigration Metro, khiến các lực lượng của cả hai nơi và Quận Salt Lake đã phải túc trực, ứng phó khẩn cấp suốt ngày đêm. Hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt vào đêm qua, để hỗ trợ cộng đồng bằng cách đổ đầy và xếp các bao cát thành một chuỗi dọc theo lòng lạch ở khu vực cao hơn và dọc theo 1700 South ở Thành Phố Salt Lake.

“Tôi tự hào được sống trong một cộng đồng nơi mọi người đều góp sức khi cần thiết. Mặc dù vấn đề ngập lụt vẫn còn đáng lo ngại, nhưng phản ứng tuyệt vời từ những cư dân bị ảnh hưởng, đội ngũ ứng phó và các tình nguyện viên thật đáng khích lệ. Tôi rất biết ơn những người hàng xóm đã sát cánh cùng đội ngũ Kiểm Soát Lũ Lụt của Quận Salt Lake và Thành Phố Salt Lake để bảo vệ các ngôi nhà. Các đội ngũ của chúng ta đang làm việc suốt ngày đêm để dọn dẹp mảnh vỡ, kiểm soát dòng chảy và bảo vệ cộng đồng”, **Thị Trưởng Wilson chia sẻ.**

Quận Salt Lake đã chuẩn bị trước trong nhiều tháng, vì biết chắc rằng lớp băng tuyết dày chưa từng có này sẽ tạo ra lượng nước cực lớn đổ vào các tuyến đường thủy, đặc biệt là khi gần đây nhiệt độ đang ấm dần lên. Cuối cùng, khối lượng tuyết tan lớn đã dẫn đến các tình trạng như chúng ta đã thấy vào đêm qua. Các đội ngũ của chúng ta tiếp tục làm việc suốt đêm để ứng phó với tình hình thay đổi nhanh chóng, nhằm bảo vệ những cư dân bị ảnh hưởng. Hôm nay nhiệt độ mát hơn nên tốc độ tuyết tan sẽ chậm hơn, dẫn đến lượng nước chảy thấp hơn. Việc này sẽ cho phép các đội ngũ của chúng ta tiến hành đánh giá cũng như điều chỉnh những biện pháp ứng phó khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép quận huy động tất cả các nguồn lực hiện có để xử lý tình hình ngập lụt hiện tại, bao gồm triển khai các đội ứng phó khẩn cấp, tăng số lượng nhân viên và sử dụng các thiết bị chuyên dụng để bảo vệ cư dân và tài sản của quận. Việc này cũng sẽ cho phép quận tiếp cận các nguồn lực bổ sung từ chính phủ tiểu bang và liên bang, để hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt.



Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp của Quận Salt Lake khẳng định tình trạng khẩn cấp đang xảy ra ở Thành Phố Salt Lake và Thị Trấn Emigration Canyon Metro, cũng như nguy cơ ngập lụt có thể xảy ra ở các đô thị, các khu vực chưa hợp nhất khác thuộc Quận Salt Lake. Tuyên bố có hiệu lực ngay lập tức, kéo dài trong 30 ngày và có thể được gia hạn theo quyết định của Hội Đồng Quận Salt Lake nếu cần.

Giám Đốc Kiểm Soát Lũ Lụt Quận Salt Lake, Kade Moncur cho biết: “Lượng nước chảy ngày càng nhiều như chúng ta đã thấy trong vài ngày qua ở Lạch Emigration Creek, các đội ngũ của chúng ta tiếp tục điều hướng đường nước đến một con phố địa phương để chảy vào cống thoát nước mưa, giúp lưu thông dòng chảy, hạn chế ngập lụt trên đường, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho cư dân.” “Các đội ngũ của chúng ta tiếp tục làm việc 24/7, để ứng phó với tình hình còn đang diễn biến phức tạp.”

Quý vị có thể xem toàn văn tuyên bố [ở đây](#).

Thị Trưởng Wilson kêu gọi tất cả người dân và doanh nghiệp trong các khu vực bị ảnh hưởng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, luôn cập nhật diễn biến tình hình thông qua các phương tiện truyền thông địa phương và kênh quản lý khẩn cấp của quận. Người dân có thể tìm hiểu thêm thông tin, bao gồm bản đồ vùng lũ và vị trí bao cát, tại slco.to/flood và slco.to/info. Theo dõi các tài khoản ([Twitter](#), [Facebook](#)) của Quận Salt Lake và ([Twitter](#), [Facebook](#)) của Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp SLCo.

Các khu vực dọc theo Red Butte Creek, Emigration Creek, City Creek, Big Cottonwood Creek, Little Cottonwood Creek và Millcreek có nguy cơ ngập lụt cao nhất khi tuyết tan, do lớp tuyết dày kỷ lục của năm nay.

Một trung tâm hoạt động khẩn cấp đã được kích hoạt để điều phối các nỗ lực ứng phó. Quận đang hợp tác chặt chẽ với các quan chức thành phố, tiểu bang và liên bang để kiểm soát tình trạng ngày một leo thang này và đảm bảo rằng tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để bảo vệ cư dân và tài sản của quận.

Quận sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình khi cần thiết, đồng thời khuyến khích tất cả người dân cảnh giác và thực hiện các hành động thích hợp để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

###